



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สสำรวจแหล่งผลิตและทิศทางการตลาดข้าวที่สุโขทัย-พิษณุโลก	ข่าวสด
2. เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: กระทบวงเกษตรฯ เกษะติดสถานการณ์ภัยแล้ง	มติชน
3. เปลี่ยนความจำเจ...ให้อาหารสุขภาพ	คมชัดลึก
4. คอถ่มน้: เจิมศักดิ์ขคิดด้วยคน: รัฐบาลประยุทธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า....	แนวหน้า
5. From Pattani seas to Bangkok plates	บางกอกโพสต์
6. คอถ่มน้: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
7. สั้งเยียวยาผลกระทบ'พายุโพดุล'อุตุฯเตือนอีสานเสี่ยงถล่มซ้ำ....	กรุงเทพธุรกิจ
8. ทุ้ม7หมื่นล้านสวนยางเฮ!	ไทยรัฐ
9. เตือนตีเปรสชันลูกใหม่จ่ออีก'บึกตุ้'สังสำรวจท่วม-เร่งฟื้นฟู	มติชน
10. ประกันรายได้แสนล้านบาท สร้างผลงานแย่งฐานเสียง	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : สำรวจแหล่งผลิตและทิศทางการตลาดข้าวที่สุโขทัย-พิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10505 หน้า : 3 (ล่างขวา)

สำรวจแหล่งผลิตและทิศทางการตลาดข้าวที่สุโขทัย-พิษณุโลก

นางอัญญา ตาไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการลงทุนที่ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก เพื่อติดตามภาวะปลูกข้าวเงินปีของเกษตรกร ปริมาณผลผลิต การประสบภัยธรรมชาติ ตลอดจนราคาข้าวเปลือกที่ผู้ประกอบการโรงสีรับซื้อ ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด เป็นแหล่งผลิตข้าวเจ้าคุณภาพดีที่สำคัญของประเทศ โดยข้อมูลการผลิต (ข้อมูลผลพยากรณ์ โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ เดือนมิถุนายน 2562) พบว่า จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 1.04 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.99 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 0.55 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 553 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15%) สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2562/63 ประมาณ 1.37 ล้านไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1.31 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 0.77 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 588 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความชื้น 15%)



เมื่อเทียบกับเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 พบว่า เนื้อที่เพาะปลูกของทั้ง 2 จังหวัด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปีการผลิต 2562/63) ประกอบกับราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น เกษตรกรจึงกล้ามาทำนาในพื้นที่ที่เคยปล่อยว่าง แต่เนื้อที่เพิ่มขึ้นไม่มาก เนื่องจากเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีจำกัด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัด ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ต้นข้าวของเกษตรกรที่เพาะปลูก

ช่วงเดือนพฤษภาคม ได้รับความเสียหาย ต้นแคระแกร็น และแห้งตาย ส่งผลให้เนื้อที่เก็บเกี่ยวมีแนวโน้มลดลง ขณะที่มีเกษตรกรบางพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัย เช่น อำเภอเมือง บ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง และในจังหวัดพิษณุโลก เช่น อำเภอเมือง บางระกำ บางกระทุ่ม วัดโบสถ์ และวังทอง ได้เลื่อนการเพาะปลูกข้าวออกไป เนื่องจากฝนล่าช้า โดยเกษตรกรได้เริ่มปลูกช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ส่งผลให้ทำนาได้เพียงรอบเดียว จึงคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลง (ปกติเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวช่วงเดือนพฤษภาคม และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปจำหน่ายในเดือนสิงหาคม)

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกทั้ง 2 จังหวัด พบว่า ณ เดือนสิงหาคม 2562 ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยจังหวัดสุโขทัย ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ (ความชื้น 25-26%) ประมาณตันละ 6,700-7,200 บาท และข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ประมาณตันละ 8,000-8,200 บาท สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ (ความชื้น 25-26%) ประมาณตันละ 6,800-7,000 บาท และข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) ประมาณตันละ 8,200-8,300 บาท

หากพิจารณาในภาพรวม เมื่อปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ตลาดยังคงมีความต้องการข้าว ราคาข้าวเปลือกอาจจะรักษาระดับราคาอยู่ในเกณฑ์สูงได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรดูแลแปลงนาตลอดฤดูกาลเพาะปลูกอย่างสม่ำเสมอ ไม้ให้วัชพืช และศัตรูพืชระบาด เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพดี สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ เพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคความชื้นข้าวเปลือก เนื่องจากจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือปริมาณข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: กระทรวงเกษตรฯ เกษตรกรลดสถานการณ์ภัยแล้ง

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15149 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)



กระทรวงเกษตรฯ เกษตรกรลดสถานการณ์ภัยแล้ง ทำงานเชิงรุกจับไว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะเชิงรุกและจับไว ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มีการวางแผนการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ต่างๆ นำรถน้ำเคลื่อนที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมากมาเป็นปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า อันนี้เป็นเรื่องหลักที่กำลังเร่งดำเนินการ รวมถึงมีการวางแผนระยะยาว ปรับปรุงกระบวนการ วางแผนงานการบริหารจัดการน้ำ สร้างแหล่งเก็บน้ำเพิ่มเติมทั้งเก็บน้ำช่วงภัยแล้งและรองรับน้ำช่วงน้ำท่วม เช่น ทำอ่างหรือฝาย แก้มลิง หรือบ่อเก็บน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งพยายามให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเตือนภัย ให้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้าจะได้เตรียมรับมือได้ทันทั่วทั้ง



ทั้งนี้ ในการจัดทำมาตรการรองรับภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาตินั้น ข้อมูลมีส่วนสำคัญ ซึ่ง สศก. เก็บสถิติข้อมูลในพื้นที่ต่างๆ ทั้งจำนวนเกษตรกร พืชที่ปลูก สถานการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา สามารถนำมากำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือ เพราะแต่ละพื้นที่มีข้อมูลที่แตกต่างกัน ฉะนั้นนโยบายบางอย่างอาจไม่เหมาะสมกับพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง การทำนโยบายที่ตอบสนองเฉพาะพื้นที่ หรือว่าครอบคลุมหลายพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่ดี ที่สำคัญเรามีข้อมูลเขตพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืช Zoning by Agri-Map วันนี้เกษตรกรจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเน้นการวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพดินฟ้าอากาศและความต้องการสินค้าของตลาด เช่น การทำเกษตรแม่นยำ การปรับเปลี่ยนจากปลูกพืชจากที่ใช้น้ำมากเป็นปลูกพืชใช้น้ำน้อยแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้ว ยังเหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร มีตลาดรองรับ จะช่วยลดผลกระทบ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคง

นอกจากนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งผลักดันให้เกษตรกรทำประกันภัยพืชผล เพราะเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อไหร่ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง น้ำท่วม ดังนั้น การทำประกันภัยพืชผล จะช่วยเกษตรกรได้โดยตรงเวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆ จะมีการชดเชยโดยทันที เกษตรกรสามารถนำเงินที่ได้รับไปแก้ไขปัญหา โดยขณะนี้มีการนำร่องประกันภัยพืชหลักอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวและข้าวโพด มีเกษตรกรสนใจมากทำจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลช่วยออกค่าประกันภัยส่วนหนึ่งแล้ว เกษตรกรออกอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ นอกจากจะลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วยังลดภาระงบประมาณของรัฐบาล จะได้นำเงินไปช่วยสนับสนุนเกษตรกรในด้านอื่นๆ ที่สำคัญเพิ่มขึ้นได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15149 หน้า : 3 (ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว : เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: กระทรวงเกษตรฯ เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง

“อยากฝากถึงเกษตรกรว่าต้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม เพราะปีนี้พื้นที่ท่านอาจไม่ได้รับผลกระทบ แต่ปีหน้าหรือปีต่อไปก็อาจจะกลับมาเกิดอีก อย่างแรกคือเกษตรกรต้องรู้เท่าทัน



ติดตามข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา อย่างที่ 2 ต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในไร่นา และใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด และ 3 ต้องวางแผนการผลิตปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ มีอยู่ในแอปพลิเคชัน สามารถเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เราก็ยินดีให้ความรู้ รวมถึงเป็นเซ็นเตอร์เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ที่จะช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้น” นายฉันทานนท์ กล่าว

เปลี่ยนความจำเจ... ให้อาหารสุขภาพ

● เทรนด์ดูแลสุขภาพจากอาหารการกินยังคงได้เสียงตอบรับอย่างกว้างขวาง ล่าสุด “บินแบ็ก” (Beanbag) แบรินด์ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพ โดยสาวไอเดียกระฉูด “เบ็น” ณิชภัทร ศรีมโนธรรม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ริงค์กิ้งกูด จำกัด สร้างสรรค์สแน็คและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงภายใต้คอนเซ็ปต์แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร จัดกิจกรรมเวิร์กช็อป “ไอ อีท มาย อาร์ต” เปิดมุมมองใหม่ เปลี่ยนความจำเจให้อาหารสุขภาพ ชวนเหล่าคนรักสุขภาพสร้างสรรค์เมนูอร่อยจากผลิตภัณฑ์บินแบ็กเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการบริโภค ที่ฮัปปาโตะ ชั้น 3 โครงการฮาบิโตะ มอลล์ สุขุมวิท 77 ป้ายวันก่อน



โมเนต์ โทสต์-แวนโก๊ะ โยเกิร์ต

“เบ็น” ณิชภัทร กล่าวว่า มุ่งมั่นสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนประกอบได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันจากฟาร์มออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานออร์แกนิกสากลของกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) ปราศจากยาฆ่าแมลง สารเคมี สารสังเคราะห์ และการตัดต่อทางพันธุกรรม ไซ้เพียงแคร์รสชาติที่ต้องอร่อย แตกต่าง และมีประโยชน์เท่านั้น แต่ความปลอดภัยของผู้บริโภคถือเป็นหลักสำคัญที่สุดในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ด้วยอยากมีส่วนร่วมในการเปิดมุมมองใหม่ ส่งมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารสุขภาพแบบที่หาไม่ได้จากที่ไหนให้แก่ผู้บริโภค ให้อาหารสุขภาพไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

สำหรับบินแบ็กประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลัก 2 ชนิด คือ บินแบ็ก ออร์แกนิก มิกซ์ นัท



ปิยะดา นันทะ-กานต์ จากคิวมิช ร่วมเวิร์กช็อปเครื่องดื่มนักกีฬา

และ บินแบ็ก ออร์แกนิก ซูเปอร์ฟู้ด พาวเดอร์ โดยเวิร์กช็อปในวันนี้เป็นการนำผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอร่อย 3 รายการ เริ่มจาก “เครื่องดื่มนักกีฬา” ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้คือผงอาซาอิเบอร์รี่ โดยผสมน้ำผึ้งกับผงอาซาอิเบอร์รี่ครึ่งชงลงในแก้ว ใส่น้ำเลมอน แล้วใส่น้ำแข็งลงในแก้ว จากนั้นเทไซตา ตกแต่งด้วยส้ม เสาวรส และโรสแมรี่หรือผลไม้อื่นๆ ตามชอบ

ต่อด้วย “โมเนต์ โทสต์” ผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้คือผงสาหร่ายสไปรูลิน่า และผงมากิเบอร์รี่ มีให้เลือกทำ 2 แบบคือ แบบที่ 1 นำผงสาหร่ายสไปรูลิน่าผสมกับครีมชีสเพื่อให้ได้เนื้อครีมสีเขียว จากนั้นผสมผงมากิเบอร์รี่กับครีมชีสเพื่อให้ได้เนื้อครีมสีม่วง จากนั้นป้ายลงบนขนมปังปิ้ง ครีเอทลายตามสไตล์ที่ชอบ ตกแต่งด้วยผลไม้สดตามชอบ และแบบที่ 2 คือป้ายครีมชีสลงบนขนมปังปิ้ง จากนั้นโรยผงสาหร่ายสไปรูลิน่า และผงมากิเบอร์รี่ บนครีมชีส ครีเอทตามสไตล์ที่ชอบ จากนั้นแต่งหน้าด้วยผลไม้สดตามชอบ และเมนูสุดท้าย “แวนโก๊ะ โยเกิร์ต” เทโยเกิร์ตใส่ถ้วย ตามด้วยผงมากิเบอร์รี่ และผงสาหร่ายสไปรูลิน่าลงบนโยเกิร์ต ผสมให้เข้ากัน แต่งด้วยผลไม้สดตามชอบ และกราโนล่า แค่นี้ก็ได้จานอร่อยเพื่อสุขภาพง่ายๆ ที่สามารถทำรับประทานเองที่บ้านแล้ว...



ณิชภัทร ศรีมโนธรรม

3 ขอบคิดด้วยคน



ขอคิด ด้วยคน รัฐบาลประยุทธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วระยะยาว?

รัฐบาลประยุทธ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แล้วระยะยาว?

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า มาตรการทางเศรษฐกิจสำคัญที่รัฐบาลประกาศใช้ในปัจจุบัน คือ การ “ลดแลก แจกเงิน” เพื่อประโยชน์ในระยะสั้น คือหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและได้ผลทางการกระจายรายได้อย่างไม่ยั่งยืน

เป็นมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา

ขณะเดียวกันได้ผลทางการเมือง ที่คนไทยจำนวนมากอยู่ในระบบอุปถัมภ์ หวังพึ่งเจ้านาย พึ่งรัฐอีกด้วย

แล้วเราจะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยมาตรการประชานิยมแบบนี้ โดยอ้าง “กระตุ้นเศรษฐกิจ” ไปอย่างไร้ตลอดไปละหรือ มาตรการนี้จะช่วยทำให้เศรษฐกิจของไทยแข็งแกร่งยั่งยืนได้จริงหรือไม่

มาตรการประกันรายได้ให้เกษตรกร

รัฐบาลได้เลือกให้การประกันรายได้ โดยไม่เข้าแทรกแซงตลาด หรือรับซื้อสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา น้ำมันปาล์ม และอื่นๆ เหมือนกับในอดีตที่รัฐต้องเอาหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการซื้อขาย กักเก็บสินค้าเกษตรเหล่านี้มาดำเนินการซื้อขายทั้ง



ประเทศ เปิดช่องให้มีการสมคบกับธุรกิจเอกชน โกง ทูจริตในการดำเนินงาน

การตั้งราคาขั้นต่ำของสินค้าเกษตร และพร้อมจะจ่ายส่วนต่างของราคา หากราคาตลาดต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ในจำนวนที่จำกัด ให้แก่ชาวนาแต่ละครัวเรือนจึงเป็นนโยบาย มาตรการเฉพาะหน้าที่เหมาะสมมากกว่าการที่รัฐจะเข้าไปซื้อขายในตลาดกับเขาด้วย

งบประมาณที่รัฐจะสูญเสียน้อยกว่ากันมาก สามารถควบคุมยอดเงินงบประมาณได้ ถ้ามีการควบคุมการบริหารจัดการการแจกเงินให้ตรงตัว โดยจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร โอกาสการโกงและต้นทุนบริหารจัดการก็น้อยลงมาก

แต่หากรัฐบาลจะสนใจเพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นปีๆ ไปเรื่อยๆ

ในระยะยาว ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าว อู่น้ำ เป็นผู้ผลิตอาหารและส่งออกอาหารที่สำคัญจะยังคงยืนอยู่ได้อีกนานเท่าไร

เราจำเป็นต้องคิดปรับปรุงการผลิต การเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเหล่านี้ จึงจะทำให้เราสามารถส่งออก แข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง เรื่อง ข้าว เป็นตัวอย่างที่จะได้ไม่ต้อง “ขายผ้าเอาหน้ารอด” ไปเรื่อยๆ

รัฐบาลควรต้องคิดนโยบายทางการตลาด และนโยบายทางการผลิต (กระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรฯ) ประสานกันดังนี้

1. กระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริมผู้ส่งออกของไทยขยายตลาดข้าวที่ไม่ใช่เพียงกินอ้อมแต่ต้องกินอร่อย “Tasty” กินแล้วปลอดภัย “Safety” และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ “Healthy”

ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มของคนจำนวนหนึ่งที่ต้องการสินค้าดี มีลักษณะพิเศษและมีกำลังซื้อพร้อมจะจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริมการขายข้าวให้เป็นสินค้าเฉพาะ (Product) ไม่ใช่สินค้าขายดี (Commodity) จะทำให้ได้ราคาดี ครอบคลุมผู้บริโภคในกลุ่มที่มีกำลังซื้อ

กระทรวงพาณิชย์ ต้องส่งเสริมชาวนาที่รวมตัวกัน เช่น ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปลูกข้าวคุณภาพ ซึ่งนอกจากกินอร่อยยังปลอดภัย ไร้กลุ่มชาวนาเหล่านี้ได้มีโอกาสขายและส่งออกไปยังผู้บริโภคในต่างประเทศได้สะดวกขึ้น

เปรียบเทียบเสมือน ส่งเสริมเรือลำเล็กให้เดินหน้า แสวงหาทางเลือกใหม่ แต่ก็ไม่ต้องทิ้งเรือลำใหญ่ ที่ส่งออกข้าวจำนวนมาก

2. กระทรวงเกษตรฯ ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ได้ โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงขึ้นอีก 30% เมื่อต้นทุนการผลิตข้าวต่อตันลดลง

ประเทศไทยก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในการค้าข้าวได้ เพราะแม้ราคาข้าวจะตกต่ำเราก็อยู่ได้ เพราะต้นทุนของเราต่ำกว่า

2.1 ปัจจุบันชาวนาไทยที่มีความสามารถสูง ปลูกข้าวได้ผลผลิตต่อไร่สูง ไม่แพ้ชาติอื่นก็มี แต่ขณะนี้ประเทศไทยมีคนที่ประกอบอาชีพชาวนามากแต่มีชาวนามีอาชีพน้อย ชาวนาส่วนหนึ่งประกอบอาชีพอื่นแต่ถึงเวลาทำนา เกี่ยวข้าวก็จะทำนาด้วยโทรศัพท์มือถือถือติดตัวจ้องจ้อง การดูแลเอาใจใส่จึงน้อย

หากให้ชาวนาได้เรียนรู้วิธีการทำอย่างประณีตจากชาวนา “มีอาชีพ” เชื่อว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนชาวนาที่เขาทำได้ประสบความสำเร็จ

2.2 รัฐบาลต้องใช้เทคโนโลยีในการสำรวจ (อาจด้วยระบบดาวเทียม) ว่าพื้นที่ใดมีคุณภาพดินที่จะต้องปรับปรุงอย่างไรและเร่งดำเนินการให้เป็นจริง

อาจต้องประสานชาวนาหลายแปลงให้รวมกันปรับระดับที่ดินให้เสมอกัน เพราะหลายแห่งเมื่อที่ดินลาดเอียงจำเป็นต้องทำคันนาเพื่อกักน้ำไม่ให้ไหลไปกองรวมอยู่ที่เดียว การที่มีนาแปลงใหญ่ขึ้นอาจสะดวกที่จะนำรถเกี่ยวข้าว เข้าดำเนินการในต้นทุนต่ำกว่า

2.3 น้ำต้นทุนในการปลูกข้าวมีอยู่จำกัด ขณะนี้เราขายน้ำต้นทุนได้ยากลำบาก และในปัจจุบันเราได้หยุดการพัฒนาคลองซอย คลองไส้ไก่ ที่จะส่งน้ำให้ถึงที่นาได้อย่างทั่วถึง

เมื่อน้ำมีอย่างจำกัด แต่ชาวนาที่อยู่ต้นน้ำจะใช้น้ำมากเกินความจำเป็น เพราะของฟรีใครๆ ก็อยากได้มาก ชาวนาปลายคลองส่งน้ำถึงชาวนา

คงจะถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเก็บค่าใช้น้ำ ใครใช้น้ำมากก็ต้องจ่ายมาก แต่เงินที่ชาวนาจ่ายควรเป็นกองทุนของชุมชน เพื่อใช้ในการพัฒนาขยายแหล่งน้ำและดูแลการส่งน้ำให้ทั่วถึง ไม่ควรนำเข้าส่วนกลาง

ทั้งนี้ จะต้องทำความเข้าใจและให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินงาน เพราะชาวนาค้นชินกับของฟรี

นายคา อนุเมติ
โครงการประกันรายได้ข้าว
พันธุ์ "จรีนทร์"
ช่วยชาวนากันประเทศ

โครงการประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด

ข้าวหอมมะลิ ตันละ: 15,000 บาท ครัวเรือน: 14 ไร่	ข้าวหอมมะลิอกเปลือก ตันละ: 14,000 บาท ครัวเรือน: 16 ไร่
ข้าวเจ้า ตันละ: 10,000 บาท ครัวเรือน: 30 ไร่	ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ: 11,000 บาท ครัวเรือน: 25 ไร่
ข้าวเหนียว ตันละ: 12,000 บาท ครัวเรือน: 16 ไร่	

ชั้นแบ่งเกรดไม่ชัดเจนดีพอ พ่อค้าโรงสีก็ไม่กล้าซื้อในราคาแตกต่างกัน จึงไม่เป็นแรงจูงใจให้ชาวนาพัฒนาผลผลิตของตนเองให้มีคุณภาพดีขึ้น

3. รัฐบาลต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการให้ชาวนา **"ได้กำไรสูงสุด ไม่ใช่ได้ราคาสูงสุด"**

เพราะในปัจจุบันเราสนใจแต่จะทำให้ราคาสูง ส่วนผลผลิตจะมีต้นทุนสูงเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ำ เรากลับไม่ค่อยสนใจ

นักปริมาโดยตลอด

การรวมตัวของชาวนาในเรื่องบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน ท้องถิ่น จะช่วยให้เกิดการวางแผนกำหนดการใช้น้ำ และกำหนดการปล่อยน้ำทิ้งเมื่อไม่ต้องการน้ำ

2.4 กรมการข้าวและหน่วยงานวิจัยของไทย มีฝีมือในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ติดอยู่แล้ว หากรู้เป้าประสงค์ของผลผลิตว่าต้องการข้าวชนิดที่ กินอร่อย ปลอดภัย รักษาสุขภาพ ก็สามารถดำเนินการได้ และสามารถเพิ่มผลผลิตให้ตรงกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

ควรให้ความรู้กับชาวนาว่า เพื่อให้ผลผลิตข้าวสูงเวลาเหมาะสมของข้าวแต่ละพันธุ์ที่จะปลูกเพื่อใช้เวลาข้าวตั้งท้อง ไม่ตรงกับเวลาอุณหภูมิ ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด จะต้องบริหารจัดการอย่างไร ทั้งนี้เพราะเวลาอุณหภูมิช่วงร้อนจัด เย็นจัด หากตรงเวลาที่ข้าวตั้งท้องจะได้ผลผลิตที่ต่ำกว่า

เรื่องปุ๋ย เรื่องยาฆ่าแมลง ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องบริหารจัดการโดยหน่วยงานต่างกรม ที่จะต้องส่งเสริมให้ชาวนาทำอย่างมีทางเลือก

ยังมีอีกมากที่กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้ร่วมกันทำงานโดยไม่จำกัดในเรื่องอำนาจหน้าที่และงบประมาณตามกฎหมาย

2.5 กระทรวงเกษตรฯ ต้องร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดชั้นแบ่งเกรดของข้าวเปลือกและข้าวสารให้ได้ เพราะปัจจุบันการจัดชั้นแบ่งเกรดยังมีปัญหา มาก ชาวนาที่ปลูกข้าวได้คุณภาพดีกว่า แต่เมื่อการจัด

เป้าหมายจึงควรกำหนดให้ชาวนาได้ **"กำไรสูงสุด"** ถูกลดต้นทุนการผลิตโดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นจึงน่าจะเป็นนโยบายระยะยาวของรัฐบาล

ในโอกาสหน้า จะได้วิเคราะห์ถึงนโยบายพืชผลตัวอื่นๆ โดยเฉพาะนโยบายและมาตรการ **"ลดแลกแจกเงิน"** เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน 3.16 แสนล้านบาท โดยเพิ่มเงินใส่บัตรคนจน เพิ่มเบี้ยยังชีพ และส่งเสริมให้คนออกท่องเที่ยว แจกคนละ 1,000 บาท จะได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน เพราะในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะผูกขาด มาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนไทยที่ชอบรอของแจกฟรี โดยไม่ช่วยตนเองหรือไม่

และที่เลวร้ายที่สุด การยุบส่งเสริมให้คนไทยใช้จ่ายมากขึ้น ท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นหนี้มากขึ้น จะตรงข้ามและขัดแย้งกับสังคมสูงวัยของไทย ที่จะมีผู้สูงอายุจำนวนมากเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ที่เราจำเป็นต้องส่งเสริมการออมเพื่อให้คนวัยทำงานในปัจจุบัน สามารถเตรียมตัวว่าเมื่อตนเป็นผู้สูงอายุจะมีเงินออมไว้ใช้

ดร.เจมส์ค็อกซ์ ปิ่นทอง
ศาสตราจารย์ มหาวชิวิทยาลัยรังสิต

From Pattani seas to Bangkok plates

SPECIAL REPORT: The southern province is shedding its image of violence and becoming a thriving fishing centre, writes **Anchalee Kongrut** in Pattani



Seafood catches in Pattani are on the rise after the government banned destructive trawlers from operating in coastal zones in 2017. Selling premium seafood products can help villagers in the restive province escape poverty. PORNPROM SATRABHAYA

Pattani, one of three restive southernmost provinces, invokes images of violence instigated by insurgency.

However, the province also has its bright sides. One of its brighter aspects is its small-scale local fishery industry which has served as a model for sustainable fishing for the country.

Pattani is lucky to have a long coastal area and clean environment, without

heavy factories discharging polluted water or other waste into the sea.

The Pattani Gulf has the richest hatchery and spawning sanctuary in the country. Meanwhile, the fishing industry has been major source of jobs for Muslim villagers.

Six out of 13 districts in the province are located along the coast, with the number of fisheries workers exceeding 80,000.

Moreover, Pattani is the only province in the country where the Ministry of Agriculture and Cooperatives has issued a ministerial regulation preventing trawlers from using destructive push-nets to fish within four nautical miles of the coastline.

The ban was partly the work of local fishers who have protested against destructive fishing gear for over 30 years. The ban helps keep trawlers away



If people come to rural fishing communities in our province, they'll see life is relatively normal.

SULAIMAN SALA-OH
CHAO LAY SCHOOL PRESIDENT

from fishing too close to coastal areas, which the local community and fisherfolk rely on to make a living.

"People from outside will only think of violence and insurgency when they hear the name of our province. Yet, if people come to rural fishing communities in our province, they'll see life is relatively normal. Local fisherfolk still catch fish as usual," said Sulaiman Sala-oh, president of the "Chao Lay School" (Sea Gypsy School of Fishery).

A press trip was arranged by the Internal Security Operations Command (Isoc) with the intention of helping promote peace and boost livelihoods in the restive southern provinces.

Chao Lay School serves as a famous model for sustainable fishing and the Fishery Department has even brought officials and experts to help.

Founded by local fishers, the school is in tambon Ban Klang in Panare, a coastal district about 50 kilometres from Muang Pattani municipality.

Among the much-visited sites is the "Horse Crab Bank" that comprises of two-horse crab hatchery projects.

Panare has been famous for its horse



A fisherman in Panare removes fertilised roe to store them in submerged baskets. WICHAN CHAROENKIATPAKUL

crab products that are fresh and grown in a clean environment and caught by environmentally friendly catching methods.

Local fishermen in Panare have their own way of preserving their famous crab stocks. They have developed the community's horse crab hatchery project to replenish small crab stocks into the sea.

Usually, fisherfolk will remove mature eggs from crabs and put them in separate baskets nearby the sea for weeks before releasing these eggs into the sea.

The community's horse crab conservation project was given a boost a few years ago when the agro titan Charoen Phokphand provided artificial intelligence (AI) hatchery equipment to Chao Lay School.

The AI horse crabs' eggs hatchery will have a programme to adjust light, temperature and chemical quality of water to help preserve and hatch horse crab eggs. The AI hatchery helps fishers save time by separating only mature eggs.

Mr Sulaiman said the local fishery community is also learning online marketing to send products to customers directly.

HOPE LIES IN THE SEA

Local fishery has become the new hope for the poor province as many villagers have returned to take up fishing over the past few years.

Fish stocks have increased thanks to the previous military-appointed government's resolve to tackle illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing.

One of the measures, which has been in place since 2017, was the banning of

large commercial trawlers and destructive fishing gear from fishing within 4 nautical miles off the coastline.

Mr Sulaiman said the ban provides as a major shot in the arm for small-scale local fisheries across the country. While Pattani had placed a ban on push-net trawlers since 2004, the recent ban targets all large-scale trawlers.

"After the major ban against IUU was put in place two years ago, local fisherfolk have been able to make a lot of money," Mr Sulaiman said. "Villagers who left the province to work in Malaysia have now returned because they can find jobs again. The fishing industry has returned to being a major source of income for local people now."

SOCIAL PROBLEMS, VIOLENCE

The Pattani seas have seen bad times over the past 30 years after commercial trawlers used destructive fishing gear such as push-nets and drag-nets to fish near the coastal zone.

In Pattani Bay alone, hundreds of trawlers during the 1990s travelled from other provinces using more efficient yet destructive fishing gear.

"The sea was like a graveyard without any fish at that time," Suwimon Piriyananalai, coordinator of Pattani Province Small Scale Fisher Network Association, said. "Destructive trawlers destroyed coral reefs and wiped out fish stocks. When fisherfolk cannot make money, they need to move out and find jobs elsewhere."

The network has thousands of members from six coastal districts in Pattani.

Since poverty and labour migration leads to social problems, kids are left to stay with their grandparents, and some

are lured into drugs or even insurgency.

Now that the Pattani sea has returned to a healthy condition, local fisherfolk can catch more fish and prawns.

“But a rich sea and more seafood is no guarantee that local villagers will get rich,” said Ms Suwimon. “Indeed, the price of fish products has hardly risen for the past 10 years. Even though the fish have returned, local fishers may not be able to make as much money as they expect. They need to know how to market their products and add value.”

TAPPING INTO BANGKOK

Successful fishermen must know how to add value to their products and above all, there needs to be a good market.

One example of fisherfolk who have been able to achieve this is the Orangpantai fishing enterprise from Nong Chik district in Pattani.

Mae-yor Latae, 56, a housewife, said the money she earned since she joined the company has gone towards the purchase of fishing gear for her husband.

“I can now buy gold ornaments and jewellery and still have some left over for a rainy day,” she said. This is a far cry from the days when she only earned 60 baht a day weaving fishing nets.

They managed to send their seafood products to Pla Organic, a shop that sells certified organic seafood from seven coastal provinces.

The Orangpantai fishing enterprise is a small-scale fishing community that sells its products to Bangkok at Pla Organic. The shop is run by Pla Organic Social Enterprise Company, a business with local fishermen as shareholders.

Pla Organic has sold products for premium markets such as Michelin-starred restaurant such as Bolan, chain-hotels like Sheraton Orchid and Hyatt, or even the health care sector including Verita Life Bangkok, a clinic that offers cancer treatment, according to Supaporn Anuchiracheeva, president of Pla Organic Social Enterprise Company. The company offer good rates to fishers, Ms Supaporn said.

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 2 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14007

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 40.84

Ad Value: 51,050

PRValue (x3): 153,150

ศิลป์: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ขายคาพระพิรุณ



เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในรัชชูปการพระพิรุณ เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1. นายวรวิทย์ ชูธรรมรัชต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3. นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 4. นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5. นายสุตสาคร ภักตร์คุณิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว 6. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง 7. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งนับว่าการโยกย้ายครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งสำคัญที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ อธิการบดีเกษตรฯ ได้แต่งตั้งไว้ เพื่อเปิดทางข้าราชการใกล้ชิดกับอำนาจใหม่ขึ้นตำแหน่งใหญ่ขึ้น และยังมีกระแสข่าวอีกว่าอาจจะมีการโยกย้ายลือที่ 2 ในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย คงต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะคิดใคร่ชอบน้าบ้าง

ขุนเกษตรฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วยครับ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ที่เกษตรกรทุกคนควรถือปฏิบัติ โดย

เกษตรกรต้องแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการทำเกษตร หรือขึ้นทะเบียนใหม่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามที่ตั้งแปลงปลูกพืชของตนเอง ที่สำคัญเกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามกรอบระยะเวลาการปลูกพืช ซึ่งโดยปกติจะปรับปรุงหลังจากการปลูกไม่น้อยกว่า 15 - 60 วัน ตามแต่ละชนิดพืช และหากเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (นับถัดจากวันที่ 23 มิ.ย. 2560 ถึง วันที่ 22 มิถุนายน 2563) ก็จะต้องยื่นเอกสารเป็นเกษตรกรทันที ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล โดยขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาและนำเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลที่รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกมากขึ้น เช่น การจัดทำ Application FARMBOOK หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล ซึ่งจะช่วยลดภาระในการเดินทางของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลได้ โดย แอปฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่าน Smart Phone และสามารถติดตามสิทธิ์โครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลด Android และ iOS และเริ่มใช้งานผ่านระบบด้วยการใช้เลขที่ทะเบียนเกษตรกร หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ นอกจากนี้ยังมี Application FAARMis สำหรับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลออกให้บริการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนอกสถานที่โดยสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ทั้งเกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรรายเดิม ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการใช้ประโยชน์จากทะเบียนเกษตรกร ถือเป็นข้อมูลหลักสำหรับการทำงานของกรม ที่จะช่วยตอบโจทย์โครงการต่างๆ ได้ ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมโยงไปสู่ระบบของหน่วยงานอื่นรวมทั้งที่มีหน่วยงานต่างๆ ขอใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายโอกาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังได้เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อบูรณาการงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของภาคเกษตรในประเทศไทย และกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการสอบบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ร่วมกับครูบัญชีอาสา สอนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรอีกนับแสนราย ซึ่งการให้ความรู้ทางบัญชีแก่ขบวนการสหกรณ์เป็นนโยบายที่นายโอกาส ทองยงค์ ได้ให้ความสำคัญมาตลอด เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกต้องทำทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสหกรณ์มีปัญหาและจะทำให้สหกรณ์เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน

ขุนเกษตรฯ



อุตุฯเตือนอีสานเสี่ยงถล่มซ้ำ-นายกฯกำชับบูรณาการใกล้ชิด

ส่งैयाวยาผลกระทบ'พายุโพดุล'

กระทรวงเกษตร เตรียมจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ 44 จังหวัด

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมอุตุฯประกาศเตือนพายุลูกใหม่ ภาคอีสานเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก “นายกฯ” สั่งเร่งสำรวจความเสียหาย เตรียมพร้อมैयाวยาบ้านเรือน-พื้นที่เกษตรกรรม ด้านก.เกษตรฯเผยจ่ายैयाวยาข้าวไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ 1,148บาทต่อไร่ พืชสวนและอื่นๆ ไร่ละ 1,690 บาท ขณะที่พม.สั่งตั้งศูนย์พักพิง

ผลกระทบจากพายุ “โพดุล” เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.2562 จนทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำหลากเข้าท่วมเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก

ออกเฉียงเหนือ(อีสาน)และภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงล่าสุด(1 ก.ย.) กรมอุตุฯนิยมนิวทยาประกาศเรื่องพายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1 (254/2562) ว่าเมื่อเวลา 07.00 น.ของวันนี้ พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ ประเทศจีน ประมาณ 700 กิโลเมตร ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ย. 62 จะส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเพิ่มมากขึ้นและ

อ่านต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16
สั่งैयाวยา

มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรรมว.กลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันจากพายุโพดุลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 16 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา จนขณะนี้ได้รับรายงานว่าสถานการณ์

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: จันทร์ 2 กันยายน 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11302

หน้า: 1(ล่าง), 16, 13

Col.Inch: 176.91 Ad Value: 424,584

PRValue (x3): 1,273,752

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: สั่งเยียวยาผลกระทบ'พายุโพดุล'อุตุฯเตือนอีสานเสี่ยงถล่มซ้ำ-นายกฯกำชับบูรณาการไกล...



อ.วังทอง พิษณุโลก



ร้อยเอ็ด



อ.บัวใหญ่ นครราชสีมา

เร่งอพยพ: สถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโพดุล หลายพื้นที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูง โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ดติดตามสถานการณ์ ด้านจ.พิษณุโลก ระดับน้ำท่วมสูง 5 อำเภอ เช่นเดียวกับที่จ.นครราชสีมา ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำได้ลดลง ในเกือบทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากนี้จะต้องเร่งสำรวจความเสียหายทั้งอาคาร บ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหาย

และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และทันเวลา

เกษตรฯเตรียมจ่ายเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรให้เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรกรทันที

หลังน้ำลด มอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อม โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ได้ ขณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

ในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล กำชับให้ทุกจังหวัดรายงานผลสำรวจให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวัน

นอกจากนี้ยังได้เตรียมการให้ผลิตชีวภัณฑ์เช่น ไตรโคเดออร์มาเพื่อเตรียมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที หลังน้ำลดสารชีวภัณฑ์จะสามารถขจัดผลกระทบบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้

ด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ หากผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่การให้ความช่วยเหลือฯ เกษตรกรต้องยื่นแบบความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยให้ผู้นำท้องถิ่นรับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกร และพื้นที่เสียหายจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซึ่งเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัยจ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับเสียหาย แต่รายละไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้นาข้าวได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท

“กระทรวงเกษตรฯ จะพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น สนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป รวมถึงประสานกับกระทรวงพาณิชย์หาตลาดจำหน่ายผลผลิตให้ตามนโยบายการตลาดนำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรว่า ขายผลผลิตได้แน่นอนและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง” นายเฉลิมชัยกล่าว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โพดุล” ที่จุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.ร้อยเอ็ด พร้อมเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมระบุว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยเรื่องสุขภาพโรคติดต่อและการเข้าถึงยาของประชาชน

ต่อจากนี้รัฐบาลจะต้องคิดหาวิธีจะทำอย่างไร อยากรู้ก็ตีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอติดตาม สถานการณ์ น้ำท่วม ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพ ประชาชน ในจังหวัดของเขตสุขภาพที่ 7 สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ “กรมชล” 35 เขื่อนเก็บน้ำรับภัยแล้ง

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้รับอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ที่ส่งผลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ รวมปริมาณน้ำ 3,115.78 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แบ่งเป็นเขื่อนภาคเหนือ 8 แห่ง 1,055.99 ล้านลบ.ม. ภาคอีสาน 12 แห่ง 729.73 ล้านลบ.ม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขื่อนอุบลรัตน์ ได้นำน้ำไหลเข้า 25 ล้านลบ.ม. เขื่อนลำปาว 381 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิรินธร 226 ล้านลบ.ม. ภาคกลาง 3 แห่ง 40.40 ล้านลบ.ม. ภาคตะวันออก 2 แห่ง 911.98 ล้านลบ.ม. ภาคตะวันออก 6 แห่ง 72.06 ล้านลบ.ม. และภาคใต้ 4 แห่ง 305.51 ล้านลบ.ม. หากแบ่งเป็น

ในส่วนเขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลักได้นำเข้าเขื่อนภูมิพล 343 ล้านลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ 565 ล้านลบ.ม. เขื่อนแควน้อย 72 ล้านลบ.ม. เขื่อนป่าสัก 40 ล้านลบ.ม. รวมเขื่อน 4 แห่ง 1,021 ล้านลบ.ม.

ทั้งนี้ ยังคงมีแนวโน้มที่เขื่อนใหญ่เหล่านี้จะมีน้ำไหลลงเขื่อนเพิ่มขึ้น ได้สั่งการให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศเก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนทุกแห่งให้ได้มากที่สุด ยกเว้นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกิน ความจุเก็บกักหรือล้นทางระบายน้ำล้น (สปิลลเวย์) อยู่ในขณะนี้ ให้เร่งลดปริมาณน้ำลงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตามแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนต่างๆ ในระยะนี้ ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งเพิ่มมากขึ้น แต่เขื่อนหลายแห่งก็ยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย ขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจนถึงฤดูฝนปี 2563

นอกจากนี้มีการเร่งระดมการช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม เดินหน้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่การเกษตร ด้วยการระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ เข้าไปเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสายหลักให้เร็วที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

พม. สั่งตั้งศูนย์พักพิง

นายจตุ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) สั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เร่งเปิดศูนย์พักพิงที่สังกัดของกระทรวง พม. ในจังหวัดที่น้ำท่วม

ทุกแห่ง เพื่อรองรับผู้ที่ประสบปัญหาให้สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือได้เบื้องต้น ได้สั่งการให้อาสาสมัครในพื้นที่ถ่ายรูปภาพความเสียหายของผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิขอรับการเยียวยาให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยต่อไป หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยให้แจ้งมายังสายด่วน พม. โทร 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอแกนระดับน้ำทรงตัว

พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวินิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้ขึ้น ฮ.บินสำรวจสถานการณ์น้ำ ในแม่น้ำชีในภาคอีสาน ในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 4 สถานการณ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ที่จ.ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไม่มีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อคืนไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มจึงทำให้สถานการณ์น้ำบางจุด ลดระดับลงยังคงทรงตัวส่วนข้อกังวลในขณะนี้ขอให้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มใน 1-2 วันนี้น้ำก็จะเริ่มลดลงได้มากขึ้นส่วน การช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีข้อกังวลสามารถอพยพออกมาได้ทั้งหมดแล้วไม่มีผู้คนติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนหลังจากที่เมื่อวานต้องรอคอยการช่วยเหลืออยู่บนหลังคาบ้าน

ทุ่ม7หมื่นล้านสวนยางเฮ!

**ประกันรายได้
ข้อเสนอกรม.
สังคมนับงบ
รมว.เกษตรฯพร้อมนำผลสรุป
โครงการประกันรายได้ชาวสวน
ยางพารานำเสนอ ★ มีต่อหน้า 6**

ทุ่ม7หมื่นล้าน ☆ ต่อจากหน้า 1
กรม. เร่งหยุดเลือดเกษตรกรที่ขาดทุนมากกว่า 5 ปี
คาดใช้งบประมาณกว่า 7 หมื่นล้านบาท มันใจเงิน
บาทแรกจะถึงมือชาวสวนยางในวันที่ 15 ธันวาคม
62 นี้แน่นอน ชี้มาตรการต่างๆเป็นความเห็นชอบ
ร่วมกันทั้งภาครัฐ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทน
ผู้ประกอบการ โดยจะทำความคู่กับมาตรการรักษา
เสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน

หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญทุก
ภาคส่วนมาประชุมสรุปแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและลดผลกระทบ
ให้เกษตรกรกรณีราคายางพาราลดต่ำ โดยนายสุนันท์
นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) รักษาการผู้ว่าการ กยท. ได้สรุปมาตรการ โดย
ละเอียดแล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยว่าเตรียมจะนำโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 นำเสนอให้ กรม.พิจารณา
โดยระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 62-กัน
ยายน 63 เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ
คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม
62 รวมพื้นที่ปลูก 17,201,390.77 ไร่ เกษตรกร
1,412,017 รายและคนกรี๊ด 299,235 ราย โดยรวม
ทั้งเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ
และบัตรสีชมพู ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อ
ต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เดือดร้อนจากการ
ขายยางขาดทุนมากกว่า 5 ปีอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ราคายางที่ประกันรายได้กำหนดให้สำหรับ
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด
(DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อน
ถ้วย (DRC 100%) 50.00 บาท/กิโลกรัม โดยกำหนด
ปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้เป็นยางแห้ง
20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ซึ่งเตรียมเสนอให้กรม.พิจารณา
จ่ายค่าชดเชยส่วนต่างจากการขายยางเมื่อเทียบกับ
ราคาในโครงการประกันรายได้เป็น 8 กรณีคือ ราคายาง
ไม่เกิน 25 ไร่ จะใช้งบประมาณ 26,627,343,816.59
บาท ราคายางไม่เกิน 20 ไร่ จะใช้งบประมาณ
24,928,133,299.41 บาท ราคายางไม่เกิน 15 ไร่ จะ
ใช้งบประมาณ 22,280,417,136.65 บาท

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังกำหนด
ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้อง
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นหรือเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมใน
สวนยาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ได้อย่างยั่งยืน สำหรับการ
จ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรผ่านธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (จ.ก.ส.) โดย
2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง สำหรับงบประมาณนั้น จ.ก.ส.
สำรองจ่ายไปก่อนและให้ จ.ก.ส.เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบสำหรับ
การประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุน
เงินต้น จ.ก.ส.ค่าใช้จ่ายในการโอนให้เกษตรกรและ
การบริหารโครงการเหมาจ่ายร้อยละ 1 ของวงเงิน
ชดเชยรายได้

นายเฉลิมชัยกล่าวอีกว่ากระบวนการดำเนินงาน
จะมี 4 ขั้นตอนคือ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
และผู้มีสิทธิแจ้งเข้าร่วม โครงการ การตรวจสอบสิทธิ
กยท.ประมวลผลและรวบรวมข้อมูลส่ง จ.ก.ส. และ
จ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วแจ้ง กยท.ทราบ
นอกจากนี้ยังได้กำหนดเวลาดำเนินงานตามขั้นตอน
ต่างๆ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่วันที่ 15
กันยายน 62 และเงินบาทแรกจะถึงมือชาวสวนยาง
ในวันที่ 15 ธันวาคม 62 นี้แน่นอน ทั้งนี้ ได้วาง
มาตรการการใช้งบประมาณในโครงการนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแล
4 คณะคือ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ คณะ
ทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิง คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับตำบล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เมื่อบอร์ด
กยท. เห็นชอบแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (กนย.) แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาของ
กรม.พิจารณาโดยเร็วที่สุด

“โครงการประกันรายได้เป็นมาตรการระยะสั้น
ที่ต้องเร่งทำเนื่องจากชาวสวนยางเดือดร้อนจาก
ราคายางที่ตกต่ำมานานเชื่อว่าเมื่อทำควบคู่ไปกับ
มาตรการอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ
การลดพื้นที่ปลูกยาง ตลอดจนการสร้างให้ไทยเป็น
ตลาดกลางยางพาราของโลกเพื่อป้องกันการบิดเบือน
ราคาจากตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าในต่างประเทศ
ซึ่งไทยทำได้ในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่
ที่สุดของโลก จะทำให้ราคายางพาราขยับสูงขึ้นตาม
กลไกของตลาดอย่างแท้จริงและมีเสถียรภาพอย่าง
ยั่งยืน” นายเฉลิมชัยกล่าว

เตือนดีเปรสชันลูกใหม่จ่ออีก 'บิกตู' สั่งสำรวจท่วม-เร่งฟื้นฟู

'บิกตู' กำชับทุกหน่วยเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย 'อุตุฯ' เตือนดีเปรสชันลูกใหม่ 'อีสาน' จ่ออ่วมอีกรอบ (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ดีเปรสชัน

'บิกตู' สั่งเช็คความเสียหาย 'ท่วม'

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันจากพายุโพดุล อย่างใกล้ชิด รวมทั้งกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 16

จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา จนขณะนี้ได้รับรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำได้ลดลงในเกือบทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากนี้จะเร่งสำรวจความเสียหายทั้งอาคาร บ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปและขอประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ สายด่วน 1784 ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

'เฉลิมชัย' ย้ำสูบน้ำออกพื้นที่ท่วม

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ กำชับให้ทุกฝ่ายดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผล

กระทบจากพายุโพดุลให้รวดเร็วขึ้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ และได้รับรายงานจากนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ว่า พื้นที่ประสบอุทกภัย 19 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว ทั้งนี้ยังคงระดมเครื่องจักร-เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนมากเข้าไปคลี่คลายปัญหาโดยเร่งด่วน

น.ส.รัชดา กล่าวว่า พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัย ได้สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรให้เตรียมเข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตรทันทีหลังน้ำลด โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรายงาน ว่า มอบหมายให้เกษตรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโพดุล โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 44 จังหวัด เหนือ กลาง อีสาน ได้ ขณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดได้ออกเตือนเกษตรกร

เฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลข้าว พืชไร่ ไม้ผล เพราะช่วงนี้ บางพื้นที่เป็นช่วงที่บางพืชเก็บเกี่ยวจึงต้องเตรียม



ท่วมวังทอง - น้ำจากลำน้ำเข็กล้นตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำวังทองฝั่งขวาของ ต.ชัยนาม ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ย่านเศรษฐกิจ อ.วังทอง และพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 กันยายน

ช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ยังได้เตรียมการให้ผลิตชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มาเพื่อเตรียมแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำลดทันที หลังน้ำลดสารชีวภัณฑ์จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากโรคพืชที่มากับน้ำได้

เยียวยาเกษตรกรไม่เกิน30ไร่

“สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จะจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้ก่อนเกิดภัย จ่ายเงินช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่จริงที่ได้รับเสียหาย รายละเอียดไม่เกิน 30 ไร่ ซึ่งกำหนดให้เกษตรกรได้รับอัตราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ได้รับอัตราไร่ละ 1,148 บาท และพืชสวนและอื่นๆ ได้รับอัตราไร่ละ 1,690 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556” น.ส.รัชดา กล่าว

‘โพดุล’ทำน้ำเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้น

นายทองเปลว เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโพดุล ที่เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนหลายแห่งเพิ่มมากขึ้น อาทิ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 4,930 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 82.66 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 4,764 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 98.14 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 254 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 16.28 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 887 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 45 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 69.20 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 549 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 5.82 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 71 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 7 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 18.75 ล้าน ลบ.ม. เป็นต้น

นายทองเปลวกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยังคงมีแนว

โน้มที่เขื่อนใหญ่เหล่านี้จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมชลประทานได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ เก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนทุกแห่งให้ได้มากที่สุด ยกเว้นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกิน ความจุเก็บกักหรือล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) อยู่ในขณะนี้ ให้เร่งลดปริมาณน้ำลงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตามแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนต่างๆ ในระยะนี้ ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่เพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

‘เสียหยุ-คณะ’ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้นำในนามตัวแทนรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องตลอดเวลาที่ใดมีความทุกข์ยากมีอุปสรรคทั้งหลายจะต้องมีตัวแทนจากรัฐบาลเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มากที่สุด แต่วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจ และทราบว่าพายุโพดุลได้เคลื่อนตัวผ่านไปแล้วท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใส

เล็งกักน้ำฝนไว้ใช้ช่วงแล้ง

“เราได้เตรียมยามาให้ประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งชุดยังชีพ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ยารักษาโรคที่กักเก็บ เลือชูชีพ และหน้ากากอนามัย ต่อจากนี้รัฐบาลจะต้องคิดหาวิธีจะอย่างไร ในเมื่อน้ำมาแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังประสบภัยแล้งอยู่ เมื่อน้ำมาแล้วก็อย่าปล่อยให้หายไปไหน ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีเทคนิคกักเก็บน้ำทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดินไปในใต้ดินและวิธีการผันน้ำลงไปสู่อ่างเก็บน้ำใน

แม่น้ำที่สามารถเรียกมาใช้ได้ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่เราจะใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสที่จะทำให้พัฒนาความสามารถในการกักเก็บน้ำได้มากขึ้น” นายอนุทินกล่าว

ขอตั้งโรงครัวพระราชทาน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า นายอนุทินและคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ เพื่อเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพจำเป็น ยารักษาโรค ให้แก่ประชาชนบ้านท่าเยี่ยม ต.วังหลวง 200 คน นอกจากนี้ ยังได้ส่งทีมไปยังสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัย โรคติดต่อที่มาจากทางน้ำ และเร่งอพยพผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้อยู่ในที่ปลอดภัย พร้อมส่งระดมเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้ติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันสถานการณ์

รองโฆษกกล่าวว่า นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานไปที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเบื้องต้น 3 จุด ได้แก่ อ.บรบือ อ.เมือง, วัดบ้านนาแซง ต.นาแซง อ.เสลภูมิ, หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม และโรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 4 จุด จากนั้นในภาคบ่าย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เรียกประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ส่งยาช่วย-สำรอง1.5แสนชุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การเภสัชกรรม (อก.) ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด 1.ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2,000 ชุด 2.ยารักษาโรคที่กักเก็บ 3,000 หลอด 3.เลือชูชีพ 250 ตัว

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 2 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15149

หน้า: 1(บนซ้าย), 5, 12

Col.Inch: 377.98

Ad Value: 585,869

PRValue (x3): 1,757,607

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันลูกใหม่จ่ออีก 'บึกตู' สั่งสำรวจท่วม-เร่งฟื้นฟู

และ 4.หน้ากอกอนามัย 2,000 ขึ้น นอกจากนี้ได้เตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ เบื้องต้นได้ผลิตและสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 150,000 ชุด และสามารถผลิตเพิ่มได้ในทันทีเมื่อมีเหตุจำเป็นอีกวันละ 3,000 ชุด หรือ 20,000 ชุดต่อสัปดาห์

พท.เปิดโครงการช่วยปชช.น้ำท่วม

น.อ.อนุทินฯ มาตรการพรค เลขากธิการพรค

เพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงสภาพน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยบางจังหวัดท่วมหนักที่สุดในรอบ 40 ปี ซึ่งขณะนี้พายุน้ำยังไม่สิ้นสุดและยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่อง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พรรค พท. ไม่ได้นั่งนอนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส.ส.เพื่อไทยในพื้นที่น้ำท่วม ต่างเกาะติดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่กำลังเพราะตระหนักดีว่าความทุกข์ของประชาชนนั้นรอไม่ได้ ส่วนพรรค พท. โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท. และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์ ได้มีดำริให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเปิดโครงการที่ชื่อว่า “เพื่อไทยช่วยไทย รวมใจช่วยน้ำท่วม” โดยสั่งการให้ศูนย์ประสานงานพรรค พท.ทุกแห่งในประเทศ เปิดเป็นพื้นที่รับบริจาคเพื่อให้ประชาชนที่อยากช่วยเหลือพื้นที่ที่กำลังประสบภัย ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า และของจำเป็นได้โดยตรง โดยภาคอีสานจะใช้ที่ทำการศูนย์ประสานงานพรรค พท.จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลาง โดยให้นายบัลลังก์ อรรถนพพร เป็นผู้ประสานงานศูนย์

น.อ.อนุทินฯ กล่าวว่า ส่วนภาคเหนือจะใช้ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง โดยให้นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เป็นผู้ประสานงานศูนย์ ซึ่งทั้งสองศูนย์จะเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายความช่วยเหลือจากพื้นที่ทั่วประเทศไปยังพื้นที่ภัยพิบัติ ส่วนที่กรุงเทพมหานครจะใช้ที่ทำการใหญ่พรรคเพื่อไทย อาคารไอเอไอ ถนนเพชรบุรี เป็นศูนย์กลางรับความช่วยเหลือและจะกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ภัยพิบัติต่อไป โดยพรรค พท.ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนสามารถฟันฝ่าวิกฤตทุกภัยครั้งนี้ไปได้ และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ในขณะนี้

ดีเปรสชันลูกใหม่จ่อถล่มอีสาน

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 1 กันยายน กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบพายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ ประเทศจีน ประมาณ 700 กิโลเมตร โดยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก และคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำ ในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้ ซึ่งจะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้

และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรงต่อเนื่อง ทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนภาคกลาง และภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง” นายภูเวียงกล่าว และว่า ประเทศไทยจะมีฝนลดลงในช่วงวันที่ 3-7 กันยายนนี้ โดยภาคกลาง, ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาะไหหลำ ประเทศจีน และประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงนี้ ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย

แพร่ น้ำป่าซัดสะพาน-ฝายพัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพายุโพดุลถล่มอย่างหนัก มีฝนตกติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีน้ำป่ารุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ห้วยแม่ยางร้อง ลุ่มน้ำแม่ยางร้อง ลุ่มน้ำแม่คำมี ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ส่งผลให้ถนนสาย 3009 แม่ยางตาล-แม่ยางยวง ขาด 1 แห่ง สะพานได้รับความเสียหาย การสัญจรของเกษตรกรไม่สามารถใช้เส้นทางได้ นายวัฒนา สาคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) จังหวัดแพร่ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก อบจ.แพร่ นายพงษ์ภัก วิชาญปะ นายก อบต.แม่ยางตาล พร้อมผู้นำหมู่บ้านเข้าสำรวจความเสียหาย กระแสน้ำสร้างความเสียหายให้กับฝายกักเก็บน้ำ 2 แห่งคือฝายแม่ยางหลวง ฝายหนองเจริญ หมู่ 1 ต.แม่ยางตาล ความเสียหายรวมมากกว่า 15 ล้านบาท พิษผลการเกษตร ข้าว

ข้าวโพดและไม้ผลได้รับความเสียหายจำนวนมาก นอกจากนี้มีน้ำป่าถล่มสะพานในพื้นที่ หมู่ 8 ต.แม่ยางตาล พังเสียหายตัดขาดการเดินทางตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา

ผู้ว่าฯ จ.อุดรติดรถเริ่มคลี่คลาย

ส่วนที่ จ.อุดรติดรถ นายธนากร อัจฉิตโรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรติดรถ กล่าวหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบอุทกภัยจากพายุโพดุลว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่มากจึงเกิดน้ำป่าหลาก สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พื้นที่เกษตร เส้นทางคมนาคม 3 อำเภอคือ อ.น้ำปาด 62 หลังคาเรือน 8 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรและถนนถูกน้ำกัดเซาะขาด

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 5

ดีเปรสชัน

ไม่สามารถสัญจรได้ อ.ปากท่า 6 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ 45 หลังคาเรือนเศษ และ อ.ท่าปลา พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ล่าสุดสถานการณ์ใน จ.อุดรติดรถ เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีก ทางจังหวัดจึงร่วมกับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ท้องที่หาทางรับมือและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากขึ้นอีก โดยเฉพาะระบบการระบายน้ำในเขตชุมชน จะต้องไม่มีเศษขยะมูลฝอยหรือสิ่งอุดตันค้างอยู่ ให้ดำเนินการล้างให้เรียบร้อย

พิษณุโลกอ่วม-ถนนจม 30 ซม.

ที่ จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด ทำให้ต้นไม้ใหญ่ อายุ 100 ปี ล้มทับกำแพงวัดสักทองวาราม ชุมชนสักทอง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ทำให้กำแพงวัดได้รับความเสียหาย 6-7 ซอง แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เนื่องจากต้นไม้ล้มออกไปด้านนอกอาคาร ขณะที่พระกำลังออกไปบิณฑบาต หลังจากเกิดเหตุคณะกรรมการกองทุนภัยพิบัติของคณะพระสงฆ์จังหวัดตากได้เดินทางเข้าสำรวจความเสียหายแล้ว

ที่ จ.พิษณุโลก ประสบเหตุในหลายอำเภอ ทั้ง อ.เนินมะปราง อ.นครไทย อ.ชาติตระการ

มีฝนตกหนักในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำป่าทะลักเอ่อล้น 5 ตำบล ได้แก่ ต.บ้านมุง ต.วังยาง ต.วังโพรง ต.ไทรย้อย และ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง และท่วมหนักในพื้นที่ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง และ ต.วัดตายม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระพุ่ม ส่วนสถานการณ์น้ำน้ำเข็กหรือแม่น้ำวังทอง ได้เริ่มล้นตลิ่งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังทองฝั่งขวาของ ต.ชัยนาม น้ำท่วมเป็นวงกว้าง ระดับความสูง 1-2 เมตร ท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ย่านเศรษฐกิจตัวอำเภอวังทอง และพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง และเริ่มไหลเข้าท่วมผิวจราจรถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลวังทองไปทาง ต.วังนกแอ่น ระดับน้ำสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร และยังคงมีน้ำไหลผ่านถนนกระแส น้ำแรงมาก ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลดขนาดเล็กลง หลีกเลี่ยงเส้นทาง ส่วนรถใหญ่เช่นรถบรรทุก รถกระบะยกสูง

ยังคงมีผ่านไปมาได้

พบศพชายตกน้ำหายขึ้นอืด

ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมิตรภาพมงคลธรรมได้นำศพของชาวบ้านเป็นชาย อายุประมาณ 45 ปี หมู่ 15 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง ที่ผู้สูญหายไปเนื่องจากน้ำพัดหายไปตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ในช่วงเช้าวันนี้ศพขึ้นอืดชาวบ้านมาพบเห็น รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุเด็กจำนวน 4 คนได้พลัดตกลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวในพื้นที่น้ำท่วมของบ้านวังประคู้ ต.วังพิกูล อ.วังทอง โดยเด็กได้ออกมาเล่นในพื้นที่น้ำท่วมบนถนนและถูกน้ำพัดออกไปกระทั้งเด็กลอยไปเกาะกิ่งไม้ หลังเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพา มีทีมกู้ภัยได้เข้าพื้นที่และสามารถลุยน้ำไปช่วยเหลือเด็กทั้ง 4 คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

พิจิตรน้ำป่าซัดขณะซึ่จยย.หาย2

ที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ที่ไหลหลากลงมาตามลำคลองสาขาและเกิดเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สามโก้ อ.วังทรายพูน และ อ.ทับคล้อ ชาวบ้านกว่า 1,000 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ำที่ท่วมสูงกว่า 1 เมตร ประชาชนกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค น้ำดื่มและเวชภัณฑ์ยารักษาโรค นอกจากนี้ถนนทางหลวงหมายเลข 11 สายตากฟ้า-วังทอง น้ำป่าไหลท่วมพื้นผิวการ

จราจรเป็นช่วงๆ ระยะทางยาวหลายกิโลเมตร แขวงทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนงดขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดผ่านในเส้นทางสายดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและอุบัติเหตุที่จะอาจเกิดขึ้นได้ เพราะกระแส น้ำป่าไหลเชี่ยว ล่าสูดน้ำป่าหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาลย่านเศรษฐกิจชุมชน ต.ทับคล้อ น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน 9 ชุมชน 1,112 หลังคาเรือน ชาวบ้านเก็บข้าวของหนีกันจ้าละหวั่น บางบ้านเก็บไม้ท่อน้ำท่วมบ้านเสียหาย

นอกจากนี้ผู้สูญหาย 1 คนคือนางอุบลพรหมชัย อายุ 56 ปี ชาว อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งจากรยานยนต์มากับสามีบนถนนทางหลวง 113 ระหว่างอำเภอทับคล้อ เพื่อมุ่งหน้าไปยังตลาดทับคล้อ ปรากฏว่าถูกสายน้ำซึ่งไหลเชี่ยวพัดนางอุบลหายไปกับกระแสน้ำ ส่วนสามีชาวบ้านช่วยได้ทัน

วันเดียวกัน พ.ต.อ.วิเชียร ตริอุดม ผกก.สภ.ทับคล้อ เผยว่า มีผู้สูญหายเพิ่มอีก 1 รายพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในน้ำบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 หมู่ 5 ต.เขาทราย โดยมีนางณัฐยา กฤตชนะรณณ์ อายุ 43 ปี เป็นคน

ขับถูกกระแสพัดหายไ้ ซึ่งอยู่ระหว่างค้นหา

ระดมสูบน้ำปราสาทหินพิมาย

ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่อุทยานได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง ระดมสูบน้ำออกจากภายในบริเวณโดยรอบปราสาท ภายหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยบางจุดมีระดับน้ำสูงสูงกว่า 30 เซนติเมตร และมีบางจุดที่ท่วมขังรูปปั้นเทวรูปโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยกชิ้นมาไว้ที่สูงแล้วบางส่วน

นายสมเดช สิลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย เปิดเผยว่า สำหรับปราสาทหินพิมาย ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างปรับปรุงโดยรอบบริเวณหลายจุด เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโบราณสถานได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงได้นำเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง ติดตั้งระดมสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ปราสาท คาดว่าในช่วงปลายวันนี้ระดับน้ำก็จะลดลงหมด และเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ตามปกติ

ผวจ.ขอนแก่นตั้งศูนย์แจกของ

ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น หน้าโรงเรียนกรรณศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายจรัญ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานจากทางภาคเอกชน นำข้าวกล่องและน้ำดื่มมาไว้สำหรับแจกให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ พร้อมร่วมประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือ และวางแผนรับมือวันต่อวันจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจรัญ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ราษฎร อ.บ้านไผ่ ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสิ้น 5 ตำบล มีผู้ประสบภัยกว่า 3,500 ครัวเรือน โดยพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 13 ชุมชน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ขณะนี้เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้นำถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ส่วนพื้นที่ตำบลต่างๆ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของผู้นำท้องถิ่น ซึ่งภาพรวมขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย น้ำลดระดับต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังคงติดค้างอยู่ในชุมชนมิตรภาพซอย 4 พัฒนา อ.บ้านไผ่ ซึ่งยังมีชาวบ้านติดค้างอยู่ในอีก 9 คน

สามารถช่วยเหลือออกมาได้ทั้งหมด

จัดงานศพลูกถูกไฟชอร์ตดับ

เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 28/11 หมู่ 2 บ้านไผ่เก่า ตำบลโพธิ์สิริโสภณ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นางศิลากร จันทร์แพง อายุ 43 ปี พร้อมญาติพี่น้อง ต่างพากันเก็บกวาดบ้านเพื่อจัดงานศพให้กับนายสรราช จันทร์แพง อายุ 20 ปี ลูกชายซึ่งถูกไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิต ขณะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านชนของหนีน้ำท่วม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา นางศิลากรกล่าวว่า ลูกชายไปช่วยเพื่อนบ้านชนของหนีน้ำท่วม โดยขณะช่วยเพื่อนบ้านชนของอยู่นั้น ปรากฏว่าถูกไฟชอร์ตจมน้ำเสียชีวิต โดยไม่รู้ว่าทำไมหน่วยงานภาครัฐจึงไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า

นางใจสวรรค์ เสามะลี อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100/4 เจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุ บอกว่า บ้านของตนถูกน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร ผู้ตายพร้อมด้วยลูกชายของตนเองจึงมาช่วยกันขนเอาสิ่งของในบ้านออกไป ขณะที่ผู้ตายกำลังช่วยขนของและเดินออกมาที่ประตูหน้าบ้าน

ติดกับเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงอยู่หลายอัน โดยหม้อแปลงทุกอันถูกน้ำท่วมหมด ก็ถูกไฟชอร์ตจนน้ำเสียชีวิต

ธรรมชาติติดตามน้ำท่วมขอนแก่น

เวลา 16.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจชาว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยตรวจเยี่ยมโรงงานที่มงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ตรวจเยี่ยมจุดน้ำท่วมข้างวัดจันทร์ประสิทธิ์ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยสะพานขาวห้วยจิก และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2,000 คน ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า วันนี้มาในนามรัฐบาล พล.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งขณะนี้จะดับน้ำที่ท่วมถนนมิตรภาพลดลงเข้าสู่สภาวะปกติ คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งบ้านเรือนจะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ แต่สิ่งที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคือผลกระทบหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า พืชผลทางการเกษตร และในเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งต้องเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

“สำหรับประชาชนที่ถูกไฟฟ้ชอร์ต ผมได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ไปพบคุณแม่และญาติพี่น้องของน้องที่เสียชีวิต ทางรัฐบาลก็จะเยียวยาในเรื่องของการให้คำจัดการศพ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการและสั่งการไปเรียบร้อยแล้ว” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

10ชุมชนกาฬสินธุ์จมน้ำ

ที่ จ.กาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอิทธิพลของพายุโพดุลทำให้หลายพื้นที่ที่บ้านเรือนนาข้าว บ่อกัก ถนนยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง มีน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 10 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งล่าสุดมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขังแล้ว 1,533 หลังคาเรือน ซึ่งระดับน้ำบางจุดเริ่มลดลงบางแล้วเล็กน้อย และมีหลายจุดระดับสูงกว่า 1.50 เมตร นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนประชาชนบ้านกุดอ้อ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังสูงอีกหลายสิบหลังคาเรือน

นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรีศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นาย

สมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายจรรวีวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ประชุมวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์กับนายอำเภอทั้ง 18 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่เข้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกเยี่ยมให้กับประชาชนทั้ง 10 ชุมชนที่ประสบภัย โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยที่วัดห่อไตร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในบ้านน้ำท่วม

ถนนพัง-นาข้าวจมน้ำกว่าพันไร่

ที่ จ.มหาสารคาม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บ้านโนนเพ็ก หมู่ 14 ต.เวียงนาง อ.เมืองมหาสารคาม พบว่าสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง คงเหลือระดับน้ำประมาณ 10 เซนติเมตร ชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินเข้ามาไว้ที่บ้านตามเดิม ส่วนที่ถนนทางหลวงชนบท 4007 ช่วงบ้านดอนจัว ต.ดอนจัว-บ้านเหล่าใหญ่ ต.โนนราชี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หลักริโกลเมตรที่ 15-16 มวลน้ำได้กัดเซาะพื้นผิวได้ถนน จนถนนยุบตัว 2 ช่วง ระยะทางยาวรวมกว่า 100 เมตร เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทได้นำป้ายมาติดตั้งห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเส้นทางซึ่งมวลน้ำได้เซาะใต้พื้นผิวถนนข้ามไปอีกฝั่งทำให้หน้าข้าวของเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่ถูกน้ำท่วมจนเกือบมองไม่เห็นต้นข้าว

ยโสธรปิดใช้เส้นทางหลวง

ที่ จ.ยโสธร ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดยโสธรว่า ส่งผลกระทบอย่างหนักในหลายพื้นที่ วันนี้ได้มีประกาศปิดการใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 202 ถนนสายอรุณประเสริฐเป็นบางช่วงแล้ว โดยประกาศงดใช้เส้นทาง อำนาจเจริญ-ยโสธร ช่วงสะพานข้ามลำเซ แยกน้ำปลัก-บ.เชียงเพ็ง อ.ป่าดัว จ.ยโสธร เนื่องจากมีน้ำท่วมสูง รถทุกชนิดไม่สามารถข้ามผ่านได้

นายสมัยเผยว่า เมื่อช่วงคืนวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมาเกิดฝนตกอย่างหนักทำให้มีน้ำป่าไหลหลากจากภูสูงลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก ส่งผลให้ถนนสายหลักเข้า 5 หมู่บ้าน ช่วงบ้านมุงค์ไปบ้านหนองแคนน้อย ทะลุเป็นรูขนาดความยาวกว่า 10 เมตร ลึก 5 เมตร แต่ก็มีชาวบ้าน

ขับรถผ่านไปมา เนื่องจากไม่มีเส้นทางอื่นที่หลีกเลี่ยงได้ ต้องปิดเส้นทางไว้อย่างเด็ดขาดรถทุกชนิดห้ามผ่าน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลมุงค์คำ เร่งนำเครื่องจักรลงพื้นที่ ซ่อมแซม หากทางแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป

สกลเร่งค้นหาชาวบ้านจมน้ำหาย

ที่ จ.หนองคาย จากการที่ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดหนองคายติดต่อกันหลายวัน ทำให้จังหวัดหนองคาย ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำทั้งในพื้นที่และน้ำบางส่วนจากตัวเมืองหนองคาย มีปริมาณน้ำมากจนได้มีการระบายต่อไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านเบ็ดใหญ่ที่อยู่ติดกัน เพื่อระบายผ่านไปยังลำห้วยไซ้ ที่เชื่อมต่อกับลำห้วยสวย ลำห้วยสาขาของแม่น้ำโขง ระบายลงแม่น้ำโขงต่อไป ส่วนที่ จ.นครพนม ในพื้นที่ อ.บ้านแพง มวลน้ำจากเทือกเขาภูหลวงได้ไหลหลาก ลงมาจากพื้นที่เขาภูหลวง เอ่อท่วม บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาภูหลวง และเคยเป็นพื้นที่ ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมเกือบทุกปี มีบ้านเรือนถูกน้ำทะลักเข้าท่วมแล้ว 30 ครอบครั้ว

ที่ จ.สกลนคร ชุดกู้ภัยหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และชุดประดาน้ำ เดินทางไปยังบริเวณฝายห้วยอุ้น บ้านหนองสะโน ต.โพนงาม อ.กุดบาก จ.สกลนคร ภายหลังจากพล.ท.หาไชย อายุ 52 ปี ชาวบ้านที่เดินทางกลับจากไปทำไร่ทำสวน ถูกน้ำฝายห้วยอุ้น ที่ไหลแรงและเชี่ยวกราก ได้พัดร่างนายดวลจมน้ำหายไปกับน้ำ นักประดาน้ำหลายคน ระดมกำลังกันค้นหาร่างผู้สูญหาย แต่เนื่องจากสภาพของน้ำที่ไหลเชี่ยวแรง การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากยังไม่พบเจอร่างผู้สูญหาย

อิทธิฤทธิ์พายุกัดลม 'โปกดุล' ถล่ม



น้ำเซาะ - ถนนบ้านหนองแคนใหญ่-หนองแคนน้อย ช่วงวัดภูถ้ำพระ ต.บึงคำ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังเป็นโพรงขนาดใหญ่ ต้องนำกิ่งไม้มาปิดขวางไม่ให้รถผ่าน แต่ยังมีชาวบ้านหลายรายไม่สนค่าเตือนเจ้าหน้าที่



ลุยน้ำมิดทบาศ - พระสงฆ์ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ต้องลุยน้ำมิดทบาศ หลังจากถูกพายุกัดลมถล่ม เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมหลายพื้นที่



ผู้ว่าลุยช่วย - นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่ากาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 2 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15149

หน้า: 1(บนซ้าย), 5, 12

Col.Inch: 377.98 Ad Value: 585,869

PRValue (x3): 1,757,607

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันลูกใหม่จ่ออีก 'บิ๊กตู' สั่งสำรวจท่วม-เร่งฟื้นฟู



ลุยน้ำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขับเครื่องบินส่วนตัว เดินทางไปตรวจน้ำท่วมที่ จ.ร้อยเอ็ด



เยี่ยมบ้านไฟ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น พร้อมให้กำลังใจชาวบ้าน ผู้ๆ เราจะสู้ไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกัน



ถนนร้อน - ถนนทางหลวงชนบท 4007 ช่วงบ้านดอนจัว ต.ดอนจัว-บ้านเหล่าใหญ่ ต.โนนราชสีมา อ.บรบือ จ.มหาสารคาม หลังถูกน้ำกัดเซาะพื้นผิวยาวกว่า 100 เมตร ห้ามรถทุกชนิดผ่าน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 2 กันยายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15149

หน้า: 1(บนซ้าย), 5, 12

Col.Inch: 377.98 Ad Value: 585,869

PRValue (x3): 1,757,607

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เตือนดีเปรสชันลูกใหม่จ่ออีก'ปักตู'สั่งสำรวจท่วม-เร่งฟื้นฟู



ท่วมบัวใหญ่ - มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมตามชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านดอนหัน ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา บ้านเรือนถูกน้ำท่วมซังเสียหายหลายหลัง

ประกันรายได้แสนล้านบาท สร้างผลงานแย่งฐานเสียง



หลังจากออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดดอกเบี้ย 3.1 แสนล้านบาท จนสร้างความอึดใจไม่นาน รัฐบาลก็ลุยต่อตลอดสองทันที โดยการเนี่ยดงบนับแสนล้านบาทในการทยอยออกนโยบายดูแลเกษตรกร ซึ่งถือเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศอีกทีละดอก ไม่ว่าจะเป็น ปาล์ม ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด หวังเรียกศรัทธาคืนจากเกษตรกรในการดูแลปัญหาเรื่องของรายได้และปัญหาของปากท้อง นำร่องโดยการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและข้าว รวมถึงการสนับสนุนเรื่องของต้นทุนข้าวกว่า 6 หมื่นล้านบาทก่อนที่จะขยายไปดูแลพืชชนิดอื่นต่อไป

สำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรถือเป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ทำให้พรรคปชป.เข้าร่วมรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องคุมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นกระทรวงใหญ่เกรดเอ ที่ปกติพรรคแกนนำรัฐบาลเกือบทุกยุคทุกสมัยต้องจับจองไว้เพราะจะช่วยสร้างฐานเสียงมวลชนได้เป็นอย่างดี แต่มาคราวนี้พรรคพลังประชารัฐต้องยอมหักดิบแกนนำพรรคแล้วมอบให้ ปชป. ไม่อย่างนั้นจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันที เพราะ ส.ว. 250 คนที่มีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ไม่สามารถที่จะช่วยโหวตการออกกฎหมายและงบประมาณได้

นาร่องข้าว-ปาล์ม

ด้านเงินงบประมาณในการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืช 2 ชนิด และเมื่อรวมกับงบการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งงบประมาณรวม 60,355 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว วงเงิน 21,495 ล้านบาท และโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน วงเงิน 13,378 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวในปี การผลิต 2562/63 ให้กับชาวนาไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ถือเป็น 1 ในนโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาล อีก 25,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว วงเงิน 21,495 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ ค.ศ. 62-ค.ศ. 63 โดยข้าวที่ได้รับประกัน คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันวงเงิน 13,378 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 300,000 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการ ค.ศ. 62-ก.ย. 63 ผลปาล์มทะลายที่เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18% กิโลกรัมละ 4 บาท โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 3 บาท บวกค่าขนส่ง กิโลกรัมละ 0.25 บาท และผลตอบแทนให้เกษตรกรได้รับ 23% หรือกิโลกรัมละ 0.75 บาท ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลุ่มยาง 2.6 หมื่นล้านบาท

นอกจากประกันรายได้ชาวนาสวนยางที่กำลังใกล้คลอดออกมาเช่นกัน...แล้ว ๆ ว่า น่าจะเสนอให้กรม.ไฟเขียวได้วันที่ 10 ก.ย.นี้ โดยประกันยาง 3 ชนิด ทั้งยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก. ประกันรายได้ราคาน้ำยางสด 57 บาท/กก. และประกันรายได้ราคายางก้อนถ้วย 50 บาท/กก. ในช่วงช่วง 6 เดือนแรก ที่จะเริ่มในเดือน ค.ศ. 62 ประมาณ 26,000 ล้านบาท ธ.ก.ส. จ่ายไปก่อนแล้วรัฐบาลค่อยตั้งงบประมาณมาชดเชยให้ภายหลัง มีชาวนาสวนยางที่ได้รับอานิสงส์ 1.13 ล้านครัวเรือน ในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน 13.3 ล้านไร่

จากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของมันสำปะหลัง 2.5 บาทต่อ กก. และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 บาทต่อ กก. ซึ่งพืชทั้งสองชนิดคงใช้เงินในการประกันไม่น่าจะมากนัก เมื่อเทียบกับสินค้า 3 ตัวแรก เพราะในขณะนี้ราคามันสำปะหลังกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีแนวโน้มสูงใกล้เคียงระดับราคาที่จะประกันแล้ว โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาถูกโรโบด่างลูกกลมในหลายพื้นที่ ทำให้ผลผลิตปีนี้อาจน้อยกว่าที่คาดการณ์และอาจทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากสถานการณ์ข้าวเหนียวในขณะนี้ก็ได้

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่
ชดเชยเป็นจำนวนตัน ในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน	ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน	ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน	

กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงสุดของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงสุดของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตร และ ธ.ก.ส. ในจังหวัดของท่าน
หรือ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)



มั่นใจพื้นฐานรายได้

อย่างไรก็ตามหลาย ๆ ฝ่ายมีการประเมินว่านโยบายประกันราคาถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่รัฐบาลมีตอนนี้ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากหญ้า ซึ่งน่าจะได้ผลมากกว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังที่รัฐบาลใช้มาต่อเนื่องตลอดในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมไม่ได้แย่ แล้วยังเติบโตต่อเนื่องเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุน รวมถึงการส่งออกในช่วงปีก่อนซึ่งไม่นับรวมปีนี้ต่างโตกระชูด จนประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในสวรรค์แหล่งพักเงินของบรรดานักลงทุนทั่วโลกเพื่อลงทุนและการสารพัดเก็งกำไร เพราะมีดุลบัญชีเดินสะพัดดี ดุลการค้าขาดเยียม และการท่องเที่ยวก็เติบโต

แต่เมื่อมองกลับไปยังเศรษฐกิจฐานรากกลับพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เดือดร้อนจากปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเดือดร้อนกันถ้วนหน้าจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลไม้ทุเรียน และผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

เกษตรกรแกร่งรับ ศก.

ดังนั้นเงินประกันรายได้เกษตรกรน่าจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากที่สุดหากเทียบกับนโยบายอื่น ๆ ของรัฐบาลที่มีอยู่ในตอนนี้ ส่วนของจริงจะได้ผลเป็นอย่างไร ก็คงต้องติดตามกันไปว่าเศรษฐกิจฐานรากฟื้นหรือไม่ หรือว่ารัฐบาลยังคงมเงินไปเรื่อย ๆ อย่างในช่วงปี 51-52 ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่ลูกกลมมาจากสหรัฐอเมริกาจนต้องมีการปลดคนกันจำนวนมาก รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วย

ยังดีที่ช่วงนั้นเศรษฐกิจประเทศไทยยังอยู่ได้สบาย ๆ ไม่ได้เดือดร้อนมากนัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก เพราะตอนนั้นราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดมีราคาดีมาก โดยเฉพาะยางพาราที่ราคาเกือบ 200 บาทต่อ กก. หรือปาล์มดิบราคา 7-8 บาทต่อ กก.

ขณะที่ข่าวก็มีโครงการประกันรายได้ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนเหมือนกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยาง ชาวสวนปาล์มที่ได้ทยอยขายยางทั้งรถปิกอัพ รถยนต์ และรถบรรทุกกันจำนวนมาก แต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะหลายคนต้องขายรถ ขายที่ดินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปแล้ว



ปชป.ลุยเอาใจมวลชนภาคใต้

หากพิจารณานโยบายแสนล้านบาท ในการประกันรายได้และการให้เงินอุดหนุนเกษตรกรตามทฤษฎีการเมือง ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องการชิงฐานเสียงจากมวลชนให้กลับมาสนับสนุนในตัวพรรคการเมือง ระหว่างพรรค ปชป. กับ พลังประชารัฐ ส่วนภูมิภาคไทยไม่ต้องพูดถึงหากเดินทางน้ำกัญชาได้สำเร็จก็จะดึงความนิยมเกษตรกรในกลุ่มนี้ได้จำนวนมหาศาลเช่นกัน

ย้อนกลับมาดูสินค้าเกษตรอย่างปาล์มและยางพารา แน่นนอน

ส่วนใหญ่มีพื้นที่ในภาคใต้เป็นหลัก ส่วนในภูมิภาคอื่น ๆ ก็มีบ้าง เช่น ยางพาราในภาคตะวันออกและอีสาน ดังนั้นเมื่อประกันราคาปาล์มคลอดแล้ว และยางพารากำลังตามมา ถือเป็นโอกาสดีที่พรรค ปชป. อาจดึงมวลชนที่เคยสนับสนุนในภาคใต้และภาคตะวันออกให้กลับมาเหมือนในอดีตได้ โดยเฉพาะภาคใต้ที่ผลการเลือกตั้งล่าสุดพรรค ปชป. ได้ ส.ส. เพียง 22 ที่นั่ง จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง จากในอดีตพรรค ปชป. กวาดเกือบหมด จนมีสำนวนว่า “พรรค ปชป. ส่งเสาไฟฟ้าลงเลือกตั้งได้แน่ 100%” ดังนั้นหากนโยบายประกันรายได้ของพีชทั้งสองชนิดนี้ออกมาดีเชื่อว่าจะช่วยดึงมวลชนกลับมาอีกครั้ง

พรรคให้เงินเพิ่มชวนา

ส่วนข่าว...แม้ว่า ครม. เพิ่งอนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้ชวนา 21,495 ล้านบาท ตามข้อตกลงระหว่างตัวแทนพรรคพลังประชารัฐกับพรรค ปชป. ที่ให้ใช้ชื่อโครงการนี้ช่วยเหลือชวนา แต่อย่าลืมว่าฐานเสียงมวลชนในจังหวัดที่มีชวานานั้น แทบไม่มี ส.ส. พรรค ปชป. ได้รับเลือกมาเลย ถ้ามีก็คงเป็นอุบลราชธานี หรือในภาคกลางก็มีบ้าง แต่ ส.ส.ส่วนใหญ่จะเป็นของพรรคเพื่อไทยและพรรคพลังประชารัฐเป็นหลัก จึงไม่แปลกที่ ครม. ไฟเขียวให้ค่าสนับสนุนต้นทุนการผลิตชวานาปี ปีการผลิต 62/63 วงเงิน 25,000 ล้านบาท มากกว่าประกันรายได้ซึ่งเป็นโครงการหลักชะอีก แถมชวานาอาจจะได้ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกจากรัฐบาลลุงคู่ด้วย

ขณะที่มันสำปะหลังก็น่าจะมีโครงการประกันรายได้ตามมา

เพราะครอบคลุมเกษตรกรกว่า 5 แสนครัวเรือน บนพื้นที่ 8-9 ล้าน

ไร่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสาน โดยในช่วงปี 61 ราคามันสำปะหลังเคยขึ้นไปอยู่ระดับ 3.40-3.50 บาทต่อ กก. สูงสุดในประวัติศาสตร์และถือเป็นพืชทองคำอีกชนิดหนึ่งในปีนั้น จนทำให้พรรคพลังประชารัฐสามารถเจาะฐานเสียงกลุ่มนี้ได้มากในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นก็มีเกษตรกรกว่า 400,000 ครัวเรือน บนพื้นที่ 7 ล้าน

ไร่ โดยมีการปลูกกันในทุกภาค แต่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกในภาคเหนือมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และได้ตามลำดับ ดังนั้นคงต้องจับตาดูว่านโยบายประกันรายได้และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ของรัฐบาลจะมีประสิทธิผลหรือไม่ เพราะหากโครงการทำได้ดี ภาครัฐก็สามารถแข่งขันมวลชนมาจากฝ่ายค้านได้ไม่น้อยทีเดียว

คงต้องติดตามกันต่อไปโครงการประกันรายได้เกษตรกรที่คาดว่าจะมีครัวเรือนได้รับอานิสงส์จากสินค้าเกษตร 5 ชนิดไม่ต่ำกว่า 2 ล้านครัวเรือน และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอื่นของรัฐบาลผสม จะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากได้หรือไม่ หากผลที่ออกมาสัมฤทธิ์ผลเชื่อว่ารัฐบาลของลุงคู่คงประคองนาวาได้ครบเทอมแน่ แลมองอาจได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกสมัย แต่หากล้มไม่เป็นท่าเรื่องนี้คงตัวใครตัวมัน เผลอ ๆ อาจอยู่ไม่ครบเทอมก็ได้...

บีบีซี ไทย

มั่นใจไปยับดับเบิลยูทีโอ

“จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ย้ำว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลชุดนี้ที่จะเข้าช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรให้สามารถทำเกษตรทั้งปลูกข้าว, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง และข้าวโพดด้วยไม่ขาดทุนและต้องมีกำไรในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามขอยืนยันให้เข้าใจว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งไม่ใช้การประกันราคาพืชผลการเกษตร เพราะการประกันราคาพืชผลการเกษตรไม่สามารถทำได้เนื่องจากขัดกับหลักองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ขณะที่ยุทธศาสตร์นโยบายประกันรายได้เกษตรกรนั้นคือหลักประกันความชัดเจนให้เกษตรกรที่ทำพืชผลการเกษตรตัวใดแล้ว ก็จะสามารถยังชีพได้ในอาชีพที่ทำอยู่

“ตัวเลขในการประกันรายได้เกษตรกรของพืชทั้ง 5 ชนิด คือข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมันนั้น กระทรวงพาณิชย์คงไม่สามารถที่จะเคาะราคาเองได้แต่ตัวเลขในการประกันรายได้ ต้องมาจากการประชุมร่วม 3 ฝ่าย เพื่อให้มีดุลยภาพสำหรับเกษตรกรโดยจะเป็นการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อกำหนดราคากลางสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและเป็นธรรม”

รมว.พาณิชย์ บอกอีกว่า การช่วยเหลือเกษตรกรไม่สามารถใช้วิธีการประกันรายได้อย่างเดียวได้ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการงบประมาณแผ่นดินมากเกินไปหากในอนาคตราคาสินค้าเกษตรไม่สูงขึ้น

ดังนั้นโครงการประกันรายได้ต้องทำควบคู่กับมาตรการอื่นๆ แบบผสมผสาน เช่น การจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรเก็บผลผลิตไว้ในภาวะที่มีผลผลิตการเกษตรออกมาจำนวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ตลอดจนมาตรการอุดหนุนผลผลิตส่วนเกิน อย่างการใช้ยางพาราในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐมากขึ้น การทำถนน หรือส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราให้มากขึ้น.

